

Nhiều vấn đề nóng được làm rõ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra sôi nổi, nhiều vấn đề “nóng” đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc đã được đại biểu đưa ra chất vấn. Thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời, đưa ra giải pháp cụ thể và đang khẩn trương thực hiện lời hứa trước cử tri và nhân dân

KỶ 1: XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC CHUYỂN ĐỔI VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SAI MỤC ĐÍCH



Nhà xây kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Bùi Mạnh Hà (tổ Kiến Xương) chất vấn đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung: Thời gian qua, tình trạng chuyển đổi và sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết giải pháp của ngành để khắc phục tình trạng trên? Về vấn đề này, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian qua, tình trạng chuyển đổi và sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đối tượng vi phạm là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc UBND cấp xã. Theo báo cáo của các huyện, thành phố: Hưng Hà, Vũ Thư, Tiên Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình, từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2018 có 872 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 68,484ha. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai tại các địa phương nói trên. Nguyên nhân của tình trạng

này là do hiểu biết về pháp luật và chấp hành các quy định về quản lý đất đai của một số tổ chức, cá nhân, hộ gia đình còn hạn chế. Một số trường hợp cố tình vi phạm mặc dù đã được tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu dừng hành vi vi phạm của cơ quan chức năng; một số trường hợp lợi dụng chính sách trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng công trình quá diện tích cho phép. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là cấp xã còn hạn chế, buông lỏng. Công chức địa chính xã chưa kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm. Phần lớn các vi phạm sau khi xử lý mới dừng lại ở mức lập biên bản yêu cầu dừng hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm; khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì việc quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm quy định của chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện và Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi

trường còn hạn chế, hầu như không thực hiện. Một phần nguyên nhân nữa là do vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. Theo Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không quy định chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất xây dựng trang trại chăn nuôi hoặc sang đất trồng cây hàng năm. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Khánh thì để xảy ra tình trạng vi phạm nêu trên trước hết trách nhiệm thuộc về UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn ngành tài nguyên và môi trường cấp xã, huyện, tỉnh đã không kịp thời phát hiện hoặc không xử lý, xử lý không kiên quyết hành vi vi phạm ngay từ khi phát sinh vụ việc, sau đó đến trách nhiệm thuộc UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để giải quyết tình trạng trên, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất. Sở không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quy hoạch dân cư của các xã, phường, thị trấn chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai đối với công trình công cộng, công trình sự nghiệp đã xây dựng. Sở đã thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về đất đai của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm, đã lập biên bản yêu cầu đối tượng dừng hành vi vi phạm và quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn chưa nghiêm, chưa kiên quyết, chưa xử lý dứt điểm ngay từ khi phát hiện vi phạm; trong đó, tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất lúa tại 3 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy. Phân công cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra,

phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai để đội ngũ này nắm vững các quy định, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tất cả các vụ việc đều xảy ra ở cơ sở nên cùng với những biện pháp chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát của người dân, của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với những trường hợp đã phát hiện nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa triệt để. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành phải thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Địa phương nào để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, không phát hiện kịp thời, xử lý không kiên quyết, dứt điểm thì chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Hàng năm, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý để chấn chỉnh, hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng đất. UBND cấp xã có báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai đối với các công trình công cộng đã xây dựng. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các sở, ngành liên quan quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, khi phát hiện trường hợp vi phạm về đất đai về chuyển thông tin vi phạm đến UBND cấp xã, cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

(còn nữa)
NGUYỄN HINH - THU HIỀN

VŨ THƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TĂNG 25,13%

UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và công tác ngành kinh tế hạ tầng năm 2019. Năm 2019, huyện Vũ Thư và các xã đầu tư 121 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 89,8km đường giao thông. Đã giải tỏa vi phạm hành lang ATGT và thủy lợi sông T6 tại xã Vũ Hội. Các mô hình tự quản ATGT của nhân dân duy trì hoạt động hiệu quả. Từ ngày 15/12/2018 - 14/12/2019, Công an huyện đã tuần tra, kiểm soát, xử lý 2.894 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tước 26 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 58 phương tiện, gửi 636 thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập, công tác. Trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 4 người; giảm 5 vụ, 5 người chết so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 3.446,4 tỷ đồng, tăng 25,13% so với năm 2018. Huyện có thêm 7 dự án đầu tư mới và 9 dự án đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, thu hút thêm gần 1.000 lao động. 353 doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động ổn định. Giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 16,5%; thương mại, dịch vụ ước đạt 2.577 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2018. Huyện có 23/23 chợ đạt chuẩn chợ nông thôn mới, thu hút trên 5.680 hộ kinh doanh.

DUY TRÌ VÀ XÂY DỰNG MỚI 584 MÔ HÌNH

Chiều ngày 8/1, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2020. Năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động nhân dân duy trì và xây dựng mới 265 mô hình tự quản về lĩnh vực an ninh trật tự, 319 mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Các đoàn thể đã tin cậy vay trên 400 tỷ đồng giúp hộ dân đầu tư phát triển kinh tế. Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn huyện đã kêu gọi, hỗ trợ được 6.600 suất quà, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà, trao tặng 18 con bê giống cho các gia đình khó khăn. Ủy ban MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kết quả toàn huyện có 199/214 khu dân cư đạt “khu dân cư văn hóa” (tăng 10 khu dân cư so với năm 2018); 88% số hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” (tăng 2,5% số hộ so với năm 2018). Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ngành, địa phương vận động các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với 52 chùa và 40 xứ, họ giáo đạt “chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu”. Năm 2019, huyện Vũ Thư có 1 tập thể được UBND tỉnh; 4 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen trong công tác mặt trận. Năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư xây dựng chương trình phối hợp và vận động nhất hành động với 5 nội dung, trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

QUYNH LƯU

HƯNG HÀ PHẦN ĐÁU CÓ TỪ 92% GIA ĐÌNH TRỞ LÊN ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Sáng ngày 8/1, huyện Hưng Hà tổ chức kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đồng thời thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động văn nghệ, văn nghệ nhằm góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong năm, các đám cưới, đám tang trong huyện cũng như việc tổ chức lễ hội đều được thực hiện theo nếp sống văn minh. Toàn huyện có 91,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 51,5% đồng hộ đạt danh hiệu đồng hộ văn hóa; 93,2% khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; 81,8% xã đạt tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 51,1% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phần đầu có từ 92% gia đình, 56% đồng hộ, 93% thôn khu, 85% xã, 62% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 43% người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Huyện cũng chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất thiết chế văn hóa thể thao, tăng cường công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội, phát huy giá trị của di sản văn hóa nhằm phát triển đồng bộ các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

MAI THƯ

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Chủ động phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10, từ km75+800 đến km80+200 đoạn qua địa phận huyện Đông Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Quốc lộ 10 từ km75+800 đoạn qua địa phận xã Đông Các (Đông Hưng) đến km80+200 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân (thành phố Thái Bình) nhỏ hẹp, nhiều đoạn không có lề đường, có nhiều điểm giao cắt, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, đặc biệt là ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán... Theo thống kê của Chi cục Quản lý đường bộ 1.7 Thống Cục

Quản lý đường bộ Việt Nam, mật độ tham gia giao thông trên quốc lộ 10 hiện nay khoảng hơn 11.000 lượt phương tiện/ngày lưu thông hai chiều. Từ lâu, đoạn đường này luôn có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, để dẫn tới tai nạn và va chạm giao thông. Qua thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trên đoạn đường này có 9 nút giao cơ nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Điển hình

như: Tại km75+800 quốc lộ 10 đoạn ngã 3 đường tránh thị trấn Đông Hưng, km76+200 ngã 3 cầu Đông Các, km76+700 ngã ba Nam Điền, xã Đông Động, km76+900 ngã ba Đông Động, km77+700 ngã 3 dốc cầu Đống Năm - cổng Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình...

Ông Phạm Văn Đoàn ở thôn Nam Điền, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Khu vực ngã 3 Nam Điền nối giữa quốc lộ 10 với đường ĐH53 đoạn qua địa phận xã Đông Động vào ngày nghỉ, dịp lễ, tết mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, tại khu vực này vẫn còn một số người tham gia giao thông còn thiếu ý thức, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh vượt ẩu, tiếm lấn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Là người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường này, tôi đề nghị các cơ quan

chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, từ đó hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành xem xét bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 10 để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thiếu tá Đỗ Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Đội cảnh sát giao thông đường bộ có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10 từ km73 (cầu Nguyễn, thị trấn Đông Hưng) đến km89 (xã Đông Xuân, thành phố Thái Bình). Để chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công 1 tổ công tác gồm 2 đồng chí tuần tra lưu động liên tục trên tuyến, dùng loa trên xe tuần tra kiểm soát tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10, chủ các phương tiện

tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không để chướng ngại vật, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường; không dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông; kịp thời phát hiện, giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên đường, không để gây cản trở, ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ làm

tốt công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn, điều khiển của người thi hành công vụ khi xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các điểm phức tạp, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, làm nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Trường hợp ùn tắc giao thông không nghiêm

trọng, phạm vi hẹp do mật độ phương tiện tăng, các tổ công tác phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc hướng dẫn, điều tiết giao thông để giải tỏa ùn tắc. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, tổ tự quản sở tại để giải quyết, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

PHẠM HÙNG



Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Động (Đông Hưng).